

Thực hiện hiệu quả chính sách quân đội và hậu phương quân đội

Những năm qua, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chính sách; đồng thời, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kể từ ngày Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh, Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hy sinh trong vụ trực thăng Mi-171 rơi tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, chị Bùi Thị Bích Ngọc, nhân viên hậu cần, Ban CHQS huyện Đông Hưng luôn tâm nguyện thay chồng nuôi dạy con trai Nguyễn Mạnh Hùng trưởng thành. Ngày bố hy sinh, Hùng mới vào lớp 1 thì nay cháu đã chuẩn bị lên lớp 7. Mỗi dịp 27/7, chị và con lại sửa lễ ra thắp hương cho chồng. Chị Ngọc chia sẻ: Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên của các cấp, các ngành, giúp tôi vượt qua nỗi mất mát, đau thương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị và trọng trách người mẹ, người cha trong gia đình. Mỗi dịp lễ, tết hay bất cứ công việc lớn trong gia đình, mẹ con tôi đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện. Tình cảm của đồng đội là điểm tựa tinh thần quan trọng để mẹ con tôi ổn định cuộc sống như hôm nay.



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hưng Hà phối hợp với Huyện đoàn Hưng Hà tham gia vệ sinh cụm nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Hà.

trị viên Ban CHQS thành phố Thái Bình nhấn mạnh: Để có được kết quả đó là sự nỗ lực của cơ quan quân sự các cấp trong quá trình xác minh, hoàn tất thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công; đồng thời, thể hiện niềm tin ái, ghi nhận xứng đáng của thế hệ hôm nay với công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước.

Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương

và của tỉnh về công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh. Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp trong giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên

tịch số 28 và Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng. Đến nay, cơ quan quân sự các cấp đã đề nghị cấp trên ra quyết định chi trả trợ cấp một lần cho gần 31.900 đối tượng với số tiền trên 170 tỷ đồng; đề nghị giám định 924 trường hợp, trong đó đã có quyết định chi trả một lần cho 48 đối tượng, chi trả trợ cấp hàng tháng cho 575 đối tượng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị suy tôn 30 liệt sĩ, trong có quyết định suy tôn 19 trường hợp. Quá trình thực hiện chính sách quân đội bảo đảm tận tình, chu đáo, không để xảy ra tiêu cực. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tiến hành xác minh, khảo sát, tìm kiếm, quy tập, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, lập bản đồ tìm

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng theo hướng dẫn của trên. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng 13 nhà đồng đội, 33 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng...

Dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Bộ Quốc phòng thăm, tặng 30 suất quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tình và 56 suất quà cho các đối tượng chính sách tại hai trung tâm. Bộ CHQS tỉnh tổ chức tặng 40 suất quà với trị giá 500.000 đồng/suất cho thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh tiến hành hỗ trợ kinh phí cho 3 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây dựng nhà tình nghĩa với trị giá 80 triệu đồng/nhà. Trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 4 thân nhân liệt sĩ. Cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đoàn thanh niên cơ sở tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, thấp nền tri ân và nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực.

Những việc làm, món quà tình nghĩa đã thể hiện tấm lòng, tình cảm sâu nặng của LLVT tỉnh đối với những đồng đội và thân nhân các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, góp phần giảm bớt nỗi đau, chia sẻ những khó khăn, cũng cố, xây dựng thể trạng lòng dân vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

TẮT ĐẠT

ĐÔNG HƯNG

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy xã, thị trấn đạt 19,88%

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, huyện Đông Hưng luôn quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ nữ.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng viên nữ; quy định cụ thể chính sách đối với cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND

các cấp, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong toàn huyện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn huyện có 94 cán bộ nữ tham gia cấp ủy các xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 19,88%, tăng 5,64% so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 7 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy có 1 đồng chí. Đây là cơ hội, là động lực để chị em phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

BẢO ĐẢM CÁC PHƯƠNG ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

đồng người trong cùng một thời điểm. Đối với người hưởng đăng ký nhận tiền qua tài khoản ATM, thực hiện chi trả như quy trình hiện hành. Đối với người hưởng không đến nhận tiền tại các điểm chi trả, sẽ thực hiện chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện từ ngày 11/8/2020 đến ngày 25/8/2020 theo đúng quy định.

Đây là giải pháp linh hoạt, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19.

THÁI THUY...

(Tiếp theo trang 1)

hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ ao đầm sau mưa bão. Cụ thể, nhanh chóng tiêu thoát nước duy trì mực nước thích hợp để giữ cân bằng độ pH trong ao đầm; bổ sung Vitamin C vào thức ăn cho cá, tôm, cua để tăng cường sức đề kháng; chuẩn bị đống chèn, dụng cụ cọc tre gia cố, sửa chữa hệ thống bờ, cống, có lưới chắn phòng mưa lớn nước tràn bờ gây thất thoát sản lượng thủy sản...

Tiếp nhận, giải quyết trên 2.300 hồ sơ, giấy tờ

Hiện đã có 208/234 thủ tục hành chính thuộc 18 lĩnh vực của 11 phòng và 2 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện Đông Hưng thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Từ ngày 1/11/2019 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng đã tiếp nhận và chuyển tới các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền trên 2.300 hồ sơ, giấy tờ các lĩnh vực. Trong đó, đã giải quyết gần 2.292 hồ sơ, giấy tờ các loại, đạt

98,84%; số hồ sơ, giấy tờ còn lại đang giải quyết trong thời hạn.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 34.622 hồ sơ, giấy tờ các loại; trong đó đã giải quyết 34.162 hồ sơ, giấy tờ các loại, đang giải quyết trong thời hạn 460 hồ sơ, giấy tờ. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận "một cửa".

THU HIỀN

Xét xử sơ thẩm vụ nhân viên nhà xe Phiệt Học đánh người gây thương tích

Sáng ngày 4/8, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy xét xử sơ thẩm vụ án có ý gây thương tích với bị cáo Vũ Bá Hùng, sinh năm 1994, trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy), là nhân viên điều hành của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phiệt Học.



Bị cáo Vũ Bá Hùng tại phiên tòa.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 5 phút ngày 22/2/2020, tại đường ngã tư chợ Gù thuộc địa phận khu 6, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), Vũ Bá Hùng có hành vi dùng tay đánh vào gò má trái và vùng mũi của anh Bùi Văn Khảm, là lái xe của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trường. Hậu quả khiến anh Bùi Văn Khảm bị gãy xương mũi chính với tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%.

Ngày 4/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Có ý gây thương tích" quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Bá Hùng về tội "Có ý gây thương tích" quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử

đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Áp dụng các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy tuyên phạt Vũ Bá Hùng 1 năm tù giam đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng.

MAI TRANG

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song toàn bộ hệ thống chính trị huyện và cơ sở tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vẫn giữ nhịp tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (giá so sánh năm 2010) ước đạt 10.751,39 tỷ đồng, đạt 48,62% kế hoạch năm, tăng 2,01% so với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bảo đảm tốt an ninh lương thực theo chỉ đạo của tỉnh và Chính phủ. Thu ngân sách đạt 540,5 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán, bằng 75,4% cùng kỳ năm 2019. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Các ngành, địa phương thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại kỳ họp, HĐND huyện nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và một số ban, ngành.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác xử lý sự cố sạt lở bờ bao khu nuôi trồng thủy sản tại xã An Ninh, công tác tiêu nước phòng úng tại huyện Quỳnh Phụ và chuẩn bị mặt bằng cho lễ khởi công khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp Thaco - Thái Bình.

Khu nuôi trồng thủy sản xã An Ninh rộng 37ha có chiều dài bờ bao 2,9km với 17 hộ nuôi trồng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn kết hợp với triều cường gây sạt lở 5 điểm trên bờ bao, trong đó 1 điểm sạt gần 40m từ tối ngày 1/8. Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo UBND xã An Ninh phối hợp với các lực lượng công an, quân sự huyện huy động phương tiện, vật tư, nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố. Đến cuối giờ chiều ngày 3/8, toàn bộ các điểm sạt lở đã được gia cố, bảo đảm an toàn.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của UBND huyện Quỳnh Phụ, UBND xã An Ninh và các lực lượng chức năng trong công tác phối hợp xử lý sự cố do mưa lớn gây ra. Đồng chí đề nghị UBND xã An Ninh khẩn trương giải tỏa, phát quang cây cối đường ra khu vực nuôi trồng thủy sản; phân công lực lượng theo dõi vị trí, trực gác 24/24 giờ, có phương án chống tràn, ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. UBND huyện Quỳnh Phụ giao từng địa phương, đơn vị rà soát lại các điểm xung yếu trên hệ thống bờ, đê, bao, đê bồi; chủ động xây dựng kế hoạch gia cố, sửa chữa.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn những ngày qua đã làm cho gần 400ha lúa của một số xã trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có nguy cơ ngập úng. Trước tình hình trên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã vận hành 3 trạm bơm: Quỳnh Hoa, Đại Nấm, Cao Nội từ 12 giờ ngày 4/8 để bơm tiêu phòng úng. Theo dự báo, những ngày tiếp theo địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lúa mùa và cây màu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình mở tối đa các công tiêu, bảo đảm tiêu nước kịp thời; phân công lực lượng ứng trực thường xuyên, sẵn sàng vận hành các trạm bơm khi có ngập úng xảy ra.

Kiểm tra công tác chuẩn bị mặt bằng cho lễ khởi công dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp Thaco - Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần tích cực của nhà đầu tư chuẩn bị mặt bằng cho lễ khởi công. Đây là sự kiện lớn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng lộ trình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho buổi lễ bảo đảm chu đáo, trang trọng theo đúng kế hoạch mà UBND tỉnh đã xây dựng. UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị thi công cũng như trong thời gian thực hiện dự án.

LƯU NGÂN

GIẢM 30% THUẾ...

(Tiếp theo trang 1)

có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 7.600 doanh nghiệp, trong đó có hơn 300 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020. Việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 góp phần động viên, chia sẻ, giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, từ đó ổn định và phát triển sản xuất.

Vietcombank

BỔ CÁO
VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM
TRỤ SỞ CHI NHÁNH

Căn cứ Công văn số 354/THB-TTGS ngày 29/7/2020 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của VCB Chi nhánh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-VCB-TCNS ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Thái Bình.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÁI BÌNH
TRẦN TRỌNG BỔ CÁO
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHI NHÁNH

1. Địa điểm cũ:
- Nhà khách công vụ trụ sở 1 Công an tỉnh Thái Bình, đường Lê Quý Đôn phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2. Địa điểm mới:
- Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A, đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Thời gian đi vào hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 8 tháng 8 năm 2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
+ Phòng Hành chính Nhân sự, Điện thoại: 02273.845998, fax: 02273.836994;

Trần Trọng!